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Á fundi bæjarráðs var eftirfarandi bókun

Bæjarráð Sveitarfélagsins Hornafjarðar fagnar framkominni þingsályktun.
Telur að með framgöngu hennar styrkist uppbygging atvinnu og ferðaþjónusta á Suð-austurlandi. 
Bæjarráð telur ekki síður mikilvægt að horft sé til öryggis í flugsamgöngum milli landa. 
Hornafjarðarflugvöllur hentar vel fyrir litlar og meðalstórar ferjuflugvélar á leið til og frá landinu.
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